

# SGP มั่นใจ ผลงานครึ่งปีหลังโตกว่าครึ่งปีแรก และ เชื่อมั่นว่า 6 เดือนหลังของปีจะกลับมามีผลประกอบ การที่เป็นกำไรได้

✘ “SGP” ซึ่งภาพรวมธุรกิจครึ่งปีหลัง โตกว่าครึ่งปีแรก แม้ยังได้รับผลกระทบจากราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก ที่ปรับลดลงตามฤดูกาล แต่เชื่อว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะดีขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้าย ของปี

ซึ่งเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว ส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในต่างประเทศเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ ประกอบกับธุรกิจในประเทศของบริษัทฯ ยังคงมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง จึงมองว่าภาพรวมของผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังจะสามารถกลับมาเป็นกำไรได้ “จินตนา กิ่งแก้ว” รองกรรมการผู้จัดการ

✘ นางจินตนา กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจในประเทศช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มเติบโตได้ดีกว่าครึ่งปีแรก ในทิศทางเดียวกับราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกที่คาดว่าจะปรับตัวขึ้นได้โดยเฉพาะในไตรมาส 4/2557 ถึงแม้ว่าทิศทางราคา LPG ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ก็ยังปรับตัวลดลงกว่า 70 เหรียญสหรัฐต่อดัน แต่บริษัทก็ได้มีการบวกมาร์จิ้นการขายไว้ส่วนหนึ่งซึ่งจะช่วยลดผลกระทบเรื่องราคาที่ลดลงได้บางส่วน

สำหรับธุรกิจก๊าซ LPG ในประเทศไทย ยังคงมีการเติบโตใกล้เคียงในช่วงที่ผ่านมา แต่บริษัทฯ ยังคงเล็งเห็นว่า ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซ LPG เป็นพลังงานทางเลือกของภาคขนส่งหรือรถยนต์ยังคงมีเพิ่มขึ้น ถึงแม้จะมีการปรับลดของราคาน้ำมันแล้วก็ตาม บริษัทฯ จึงยังคงเดินหน้าขยายสถานีบริการก๊าซ LPG ของบริษัทฯ ภายในปีนี้เพิ่มเป็น 40 สาขาจากปีก่อนที่มีอยู่ 34 สาขา ซึ่งปัจจุบันมีสถานีบริการก๊าซ LPG แล้วทั้งสิ้น 38 สาขา

“ในช่วงไตรมาส 3/2557 ราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกยังคงลดลง โดยราคาก๊าซเมื่อสิ้นไตรมาส 2/2557 (เดือนมิถุนายน) อยู่ที่ 835 เหรียญสหรัฐต่อดัน ส่วนต้นเดือนกันยายนอยู่ที่ราคา 765 เหรียญสหรัฐต่อดัน แต่ทั้งนี้ เชื่อว่าแนวโน้มทิศทางราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกจะมีทิศทางปรับตัวดีขึ้นตามอุปสงค์และอุปทาน โดยไตรมาส 4 ซึ่งเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว ปริมาณความต้องการจากการใช้ก๊าซ LPG เพื่อทำความอบอุ่นในช่วงนี้ค่อนข้างมาก และจากที่ผ่านมามีทิศทางราคาก๊าซ LPG ในไตรมาส 4 นี้จะปรับตัวขึ้นกว่าไตรมาสอื่นๆของปี บริษัทฯ จึงพยายามเน้นปริมาณขายก๊าซ และเพิ่มมาร์จิ้นให้สูงขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง เพื่อช่วยลดผลกระทบเรื่องราคาก๊าซ LPG ในช่วงที่ผ่านมาได้บ้าง” นาง

## จินตณากล่าว

ส่วนผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ขาดทุนสุทธิเพิ่มเป็น 265.78 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 136.29 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 มีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่องกว่า 327.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน มากกว่าช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 กว่า 105 เหรียญสหรัฐต่อตัน

“ผลประกอบการบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนแรกที่ผ่านมาขาดทุน แต่บริษัทฯ มองว่าเป็นผลมาจากการปรับตัวลดลงของราคา LPG ในตลาดโลกที่ปรับลดลงตามฤดูกาล ในส่วนของปัจจัยพื้นฐานโดยรวมของธุรกิจบริษัทฯ ยังคงมีความแข็งแกร่ง สามารถสร้างผลกำไรอย่างสม่ำเสมอจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น” นางจินตณากล่าว